

Số: /BC-UBND

Ba Tơ, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 22/4/2020
của Thường trực HĐND huyện về kết luận của Thường trực HĐND huyện
về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND
ngày 24/3/2017 của HĐND huyện**

Thực hiện Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 22/4/2020 của Thường trực HĐND huyện về kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 24/3/2017 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2020;

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 566/UBND ngày 04/5/2020, để chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND huyện tại Thông báo nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 24/3/2017 của HĐND huyện: Nội dung này, UBND huyện đã có Báo cáo số 444/BC-UBND ngày 23/11/2020 kèm theo.

II. Về tăng biên chế giáo viên theo danh mục vị trí việc làm, định mức đủ số lượng giáo viên

1. Về tăng biên chế giáo viên theo danh mục vị trí việc làm, định mức đủ số lượng giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để đảm bảo thực hiện lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

UBND huyện đã đề xuất tăng biên chế, tuy nhiên UBND tỉnh chưa xem xét, giải quyết theo đề nghị của huyện. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét.

2. Chỉ đạo, rà soát, tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên để các cơ sở giáo dục có đủ loại hình giáo viên, nhân viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành đạt hiệu quả

- Đối với tuyển dụng nhân viên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1690/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 về việc ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm 2020; hiện nay, UBND tỉnh đã giao UBND huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển.

- Đối với giáo viên: UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt chỉ tiêu tại Công văn số 5477/UBND-NC ngày 10/11/2020 và giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp

UBND huyện lựa chọn hình thức tuyển dụng giáo viên năm 2020, thời gian thi, hiện nay Sở Nội vụ chưa có ý kiến.

III. Tình hình thực hiện Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 22/4/2020 của Thường trực HĐND huyện đối với UBND các xã, thị trấn

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 2 văn bản yêu cầu các đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo tại Công văn số 566/UBND ngày 04/5/2020, đến ngày 15/11/2020, chưa nhận được báo cáo của các đơn vị nào.

Theo đó UBND huyện tiếp tục ban hành Công văn số 1779/UBND ngày 23/11/2020 về việc đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 566/UBND ngày 04/5/2020 của UBND huyện, trong đó có phê bình, nhắc nhở các đơn vị chưa báo cáo và gia hạn đến ngày 25/11/2020, UBND huyện chỉ nhận được báo cáo của 10 xã Ba Nam, Ba Xa, Ba Giang, Ba Dinh, Ba Động, Ba Ngạc, Ba Bích, Ba Khâm, Ba Cung, Ba Trang và thị trấn Ba Tơ (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*), các xã còn lại không báo cáo.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 22/4/2020 của Thường trực HĐND huyện về kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 24/3/2017 của HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ, GD&ĐT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. Tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN NHÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lữ Đình Tích

Phục lục kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 12/2020 của UBND huyện

TT	Tên xã	Tình hình thực hiện
1	Ba Nam	Đã chú trọng thực hiện nhưng điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, thiếu quỹ đất; hiện đang tích cực vận động nhân dân hiến đất để mở rộng quy mô trường lớp học trên địa bàn xã.
2	Ba Dinh	Năm 2018 có nguồn vốn từ chương trình Plan hỗ trợ cho các trường mầm non và tiểu học, đầu năm 2019 chương trình kết thúc nên xã không có nguồn kinh phí nào để hỗ trợ cho trường. Không sáp nhập được là đường sá đi lại khó khăn, qua sông suối con em đến trường gặp khó khăn trong mùa mưa. Các điểm trường trung tâm của Mầm non, Tiểu học xung quanh là nhà dân, không có khả năng mở rộng diện tích.
3	Ba Động	Năm 2018 có nguồn vốn từ Chương trình nông thôn mới và vốn Chương trình 135 và 30a đã hỗ trợ xây mới một số trường học cho các trường mầm non để đảm bảo cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia; không có điểm trường tại các thôn. Xung quanh là nhà dân nên việc mở rộng khuôn viên trường không có khả năng
4	Ba Xa	<p>Từ năm 2011 đến hết năm 2018, có nguồn vốn từ Chương trình Plan hỗ trợ xây dựng một số điểm trường học và mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học cho giáo viên và học sinh nhất là học sinh mầm non và tiểu học. Từ năm 2019 đến nay, dự án Plan kết thúc, UBND xã tận dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án như 135, 30a ... xây dựng về cơ sở hạ tầng, không hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị dạy và học.</p> <p>Trong năm 2020 chưa sáp nhập các điểm trường. Tuy nhiên từ khi xây dựng đến nay điểm trường mầm non thôn Ba Ha, tập trung học sinh của hai thôn Mang Mu và Ba Ha; điểm trường Mầm non trung tâm tập trung học sinh thôn Nước Như và Mang Krá. Tại thôn Gòi Hrê có hai điểm trường mầm non nhưng không có nhu cầu sáp nhập do khoảng cách giữa 02 điểm trường xa, khó khăn trong việc đưa trẻ em đến lớp.</p> <p>Diện tích khuôn viên của các điểm trường đã có tường rào, diện tích đã cố định nên không mở rộng được diện tích của các điểm trường.</p>
5	Thị trấn Ba Tơ	Kinh phí từ thu ngân sách trên địa bàn chỉ đủ phục vụ chi cho các hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, do đó không có kinh phí hỗ trợ cho các trường. UBND thị trấn cũng đã phối hợp với các đơn vị trường học trực

		<p>thuộc đề kêu gọi, huy động các mạnh thường quân trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.</p> <p>Hiện nay, trường Tiểu học thị trấn có 02 điểm trường (<i>điểm chính tại TDP Nam Hoàn Đôn và điểm Đá Bàn</i>). Diện tích cả hai điểm trường là 10.110 m², trong đó: Điểm Đá Bàn 4.350m² đã không còn sử dụng cho hoạt động dạy và học; điểm chính trường Tiểu học thị trấn 5.760m². Hiện nay, tất cả học sinh đều tập trung học ở điểm trường chính, như vậy trên thực tế chỉ đạt tỉ lệ 8,3m²/hs; mặt khác, trường chưa có bãi tập cho học sinh. Trong năm học 2020-2021, trường có 22 lớp nhưng hiện tại chỉ có 16 phòng học, 04 phòng học bộ môn. Do không đủ phòng học nên 04 phòng học bộ môn được chuyển sang làm phòng học. Dự kiến quy mô học sinh, số lớp tiếp tục tăng trong những năm học tiếp theo. Theo quy định, một trong những điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông là phải đảm bảo 01lớp/01 phòng, diện tích sử dụng là 10m²/hs.</p> <p>Địa phương được biết, UBND huyện đã có hướng chuyển đổi cơ sở vật chất Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cho trường để trường làm cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, đến nay việc chuyển đổi này vẫn chưa được thực hiện.</p>
6	Ba Ngạc	<ul style="list-style-type: none"> - Tận dụng các nguồn vốn hỗ trợ cho các trường học từ Chương trình 30a và nguồn vốn khác là trên 15 tỷ đồng. - Trường Mầm non tuy không nằm trong đề án, nhưng năm học 2020-2021 đã sáp nhập Điểm thôn Ta Noát về Điểm thôn Amé (cũ), nay thuộc thôn Ta Noát. Lý do: Ít học sinh, Điểm thôn Amé (cũ), đường đi thuận lợi, đồng thời cắt giảm được BC GV. - Trường TH&THCS Ba Ngạc sáp nhập tháng 7/2018 (<i>từ 02 Trường TH Ba Ngạc và trường THCS Ba Ngạc</i>); - Chuyển dịch điểm trường thôn về điểm trường trung tâm: <ul style="list-style-type: none"> + Năm học 2019-2020 chuyển điểm trường thôn Ta Noát + Năm học 2020-2021 chuyển điểm trường thôn Ba Lãng <p>Hai điểm trường này đều không có trong đề án như do điểm Ta Noát ít học sinh (<i>dưới 10</i>), điểm thôn Ba Lãng đường đi thuận lợi, chuyển về trung tâm có điều kiện sinh hoạt, học tập, đồng thời cắt giảm được BC GV.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về mở rộng diện tích khuôn viên của các điểm trường. <ul style="list-style-type: none"> + Điểm trường trung tâm Mầm non Ba Ngạc đang thực hiện quy trình mở rộng diện tích theo quy định, hiện đã tiến hành nâng cấp, mở rộng công trình.

		+ Các điểm trường thôn của Mầm non, tiểu học xung quanh là nhà dân, không có khả năng mở rộng diện tích.
7	Ba Bích	<p>Đối với Trường Mầm Non Ba Bích: Sau khi có kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện, UBND xã đã làm việc với Trường Mầm non để cấp đất cho nhà trường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các điểm trường chỉ có trích lục; hiện nay, UBND xã đang phối hợp cùng nhà trường hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà trường.</p> <p>Đối với Trường TH&THCS xã Ba Bích đã đầy đủ hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong năm 2021 UBND xã xem xét và tận dụng các nguồn vốn để đầu tư cho trường theo nguồn vốn phân bổ của UBND huyện</p>
8	Ba Khâm	Thời gian tới sẽ quan tâm huy động các nguồn lực để đầu tư và thực hiện mở rộng khuôn viên trường.
9	Ba Cung	<p>Ttrong năm 2020, UBND xã được cấp trên phân bổ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, trong đó có bố trí kinh phí để xây dựng 04 phòng học cho Trường Mầm non và 04 phòng Trường Tiểu học Ba Cung.</p> <p>Đã tách một phần đất thể thao của xã để mở rộng diện tích xây dựng 04 phòng học, đảm bảo diện tích đạt chuẩn.</p>
10	Ba Trang	Đã sắp xếp các điểm lớp Gò Già, Kon Riêng, Tà Lụi nhập về điểm trường trung tâm trong năm học 2020-2021, có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền nhà trường sẽ hoàn thành hồ sơ đất đai những điểm lẻ không còn nhu cầu sử dụng bàn giao lại cho địa phương.